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 "ไจก้า" เคาะตัวเลขมหึมาค่าทางด่วน 3,800  
ล้านดอลลาร์สหรัฐ 160 กม. พนมเปญไปโฮจิมินห์ 

 
จ้ีเปิดด่านไทย-สปป.ลาวแก้จีนผูกขาด 

 
MEGA ได้สิทธิท าการตลาดผลิตภัณฑ์ยาใน 

เมียนมา-เอธิโอเปีย มูลคา่สัญญา 294.58 ลบ. 
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"ไจก้า" เคาะตัวเลขมหึมาค่าทางด่วน 3,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 160 กม. พนมเปญไปโฮจิมินห์  
         จากการศึกษาความเป็นไปได้โครงการก่อสร้างทางด่วน หรือ Express Way จากกพนมเปญไปยังชายแดนเวียดนามด้านนครโฮจิมิ
นห์ออกมาแล้ว โดยองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น หรือไจก้า ( Japan International Agency/JICA) ได้มูลค่าการ
ก่อสร้างประมาณ 3,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นับเป็นเงินมหาศาลส าหรับเส้นทาง 160 กิโลเมตร สามารถเชื่อมต่ออนุภูมิภาคเข้าหากัน 
การคมนาคมขนส่งสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น เหตุที่มีมูลค่าสูง เนื่องจากทางด่วนไปยังเวียดนาม ต้องผ่านพื้นที่น้ าท่วมถึงทางตะวันออกเฉียงใต้ 
เป็นระยะทางกว่า 80 กม. และเมื่อเข้าสู่สันติภาพ 20 ปีที่แล้ว กัมพูชาได้บูรณะ และก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ถูกท าลายจากสงคราม 
โดยเฉพาะเส้นทางคมนาคมระหว่างจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วมาก ด้วยความช่วยเหลือจากหลายประเทศและองค์การ
ระหว่างประเทศ 

ท่ีมา https://mgronline.com/indochina/detail/9610000126622 
24/12/61 

 

จี้เปิดด่านไทย-สปป.ลาวแก้จีนผูกขาด  
      ผู้ประกอบการผลผลิตการเกษตรชายแดนบ้านฮวก ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา กล่าวว่า ขณะนี้ได้มีกลุ่มทุนจากจีนเข้ามาติดต่อค้าขาย
กับเมืองต่างๆ ในแขวงไชยบุรี สปป.ลาว เช่น เมืองเงิน เมืองเชียงฮ่อน เมืองหงสา เมืองคอบ จะสังเกตพบว่าร้านค้าสินค้าอุปโภคบริโภค 
รถจักรยานยนต์ เสื้อผ้า ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าจากจีนทั้งหมด และที่ส าคัญหากจะกล่าวว่าจีนก าลังผูกขาดการค้าในพื้นที่ชายแดนสปป.
ลาวที่ติดกับ อ.ภูซาง จ.พะเยา ก็ไม่ผิด เพราะพื้นที่การเกษตรจีนก็มาเช่าปลูกยางพารา ตั้งโรงงานรับซื้อและแปรรูปลูกเดือย ข้าวโพด 
ขณะที่ไทยมีระเบียบกีดกันสินค้าด้านการเกษตรทั้งการน าเข้าและส่งออกที่มีขั้นตอนเป็นอุปสรรคต่อการค้าจึงท าให้การค้าชายแดนที่
บ้านฮวก พื้นที่ติดต่อไทย-ลาว จึงซบเซามา 2 ปีแล้ว 

ท่ีมา : หนังสือพิมพ์มติชน 
24/12/61 

 

MEGA ได้สิทธิท าการตลาดผลิตภัณฑ์ยาในเมียนมา-เอธิโอเปีย มูลค่าสัญญา 294.58 ลบ.  
        บมจ.เมก้า ไลฟ์ไซแอ๊นซ์ (MEGA) แจ้งว่าวันนี้ (21 ธ.ค.) บริษัทได้ลงนามในสัญญาซื้อขายทรัพย์สินและสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิใน
เครื่องหมายการค้า (สัญญา) ท าให้ได้มาซึ่งสิทธิการเป็นเจ้าของในการท าการตลาด รวมถึงองค์ความรู้ หนังสือ บันทึก ข้อมูลทางการค้า 
และข้อมูลอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึงอุนญาตให้ใช้สิทธิในเคร่ืองหมายการค้า (ทรัพย์สิน) เฉพาะส าหรับประเทศเอธิโอเปีย และเมียนมา โดย
เป็นการลงนามระหว่างบริษัทในฐานะผู้ซื้อ และบริษัท Sandoz GmbH ซึ่งเป็นผู้ขาย โดยมีมูลค่าซื้อทรัพย์สินตามสัญญาเป็นเงิน 9.03 
ล้านเหรียญสหรัฐ หรือราว 294.58 ล้านบาท 

ท่ีมา : https://www.ryt9.com/s/iq10/2932052 
24/12/61 

 

ชาวเวียดนามในอเมริกาประท้วงเนรเทศ  
        ชุมชนชาวเวียดนามในอเมริการวมตัวประท้วง ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่จะส่งผู้อพยพชาวเวียดนามบางส่วนกลับประเทศ ซึ่ง
ถือเป็นการทรยศต่อผู้ลี้ภัยที่หลบหนีออกจากประเทศที่แตกสลาย เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. สหรัฐพยายามจะเนรเทศผู้อพยพ ที่เดินทางก่อนปี 
พ.ศ. 2538 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนที่กระท าความผิดอาญา แต่กลุ่มนี้โต้แย้งว่าพวกเขาได้รับการคุ้มครอง ไม่ให้ถูกเนรเทศ ขณะที่รัฐบาล
ของทรัมป์โต้ว่า ข้อตกลงดังกล่าวอนุญาตให้เนรเทศได้ อีกทั้งยังมีค าสั่งศาลให้กลุ่มผู้อพยพที่ได้รับผลกระทบ เดินทางออกนอกประเทศ ซึ่ง
สร้างความวิตกต่อชาวเวียดนาม ที่เดินทางเข้าสู่สหรัฐหลังกรุงไซง่อนถูกเวียดนามเหนือบุกยึดในปี พ.ศ. 2518 .การรวมตัวมีขึ้นในเมืองนิ
วออร์ลีนส์ รัฐลุยเซียนา ซึ่งมีชุมชนชาวเวียดนามขนาดใหญ่ 

ท่ีมา : https://www.dailynews.co.th/foreign/683827 
24/12/61 
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บริษัทต่างชาติเข้ามาขยายการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอมากขึ้น 
        จากรายงานระบุว่า เวียดนามได้ดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้นในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เนื่องจาก
ข้อตกลงการค้าเสรีใหม่หรือที่เรียกว่า Trans-Pacific Partnership (CPTPP) ที่มีผลบังคับในเดือนมกราคมปีหน้า ด้วยเหตุนี้ จึงมีการ
ลงทุนของบริษัทต่างชาติมากข้ึน ท าให้เกิดผลกระทบของการเพิ่มขึ้นจ านวนผู้ผลิตต่างประเทศ จากสิถิติของสมาคมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
ของเวียดนาม (VITAS) เผยว่ามูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศทั้งหมดอยู่ที่ 15.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งมีจ านวนโครงการใน
อุตสาหกรรมนี้ถึง 2,090 โครงการ คาดว่าในปีหน้า อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่มห่มจะมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 40 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.8 และมีมูลค่าการค้าเกินดุล 20 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยทางการของเวียดนามให้ค าแนะน าให้
ผู้ประกอบการพัฒนาในส่วนของเทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์ 

ท่ีมา : : https://vietnamnews.vn/economy/482288/fdi-firms-expand-in-local-textile-garment-sector.html#PcofBubEwCKqkm8P.97 
24/12/61 

 

พณ.เผยส่งออก พ.ย. 61 ลดลง 0.95% คงเป้าส่งออกทั้งปี 8%  
       ผู้อ านวยการ ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณชิย์  เผยตัวเลขการค้าระหว่างประเทศของไทยใน
เดือน พ.ย.61 ส่งออกลดลง ร้อยละ 0.95 มูลค่า 21,237.2 ล้านเหรียญสหรัฐ จากตลาดคาดวา่จะขยายตัว ร้อยละ 3.1-3.2 จาก
ผลกระทบหลักของความขัดแยง้ทางการค้าระหว่างจีนกับสหรฐัฯ  ส่วนการน าเข้า เดือน พ.ย.61 ขยายตัว ร้อยละ 14.66 มูลค่า 22,415 
ล้านเหรียญสหรัฐ ส่งผลให้ดุลการค้าขาดดุล 1,177.8 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่งผลให้ในช่วง 11 เดือนปีนี้ (ม.ค.-พ.ย.61) ส่งออกขยายตัวร้อย
ละ 7.29 มูลค่า 232,725 ล้านเหรียญสหรัฐ น าเข้าขยายตัวร้อยละ 14.77 มูลค่า 231,343.9 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่งผลให้ดุลการค้าเกินดุล 
1,381.1 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยคงการส่งออกในปี 61 ขยายตัวได้ตามเปา้หมายที่ ร้อยละ 8  

ท่ีมา : https://www.news1005.fm/view/5c1c8d31e3f8e4e9040e17f4 
22/12/61 

 

ค้าชายแดนคึกชาติเพื่อนบ้านแห่ช็อปสินค้า  
กลุ่มนักธุรกิจ พ่อค้า แม่ค้า ตลอดจนนักท่องเที่ยวและประชาชนชาวเมียนมา จากกรุงย่างกุ้ง เมืองมะละแหม่ง ผาอัน กอกะเร็ก และ

เมืองส าคัญๆ จากเมียนมา ได้เดินทางมายัง จังหวัดเมียวดี ตรงข้าม อ.แม่สอด จ.ตาก จ านวนมาก เพื่อมาท่องเที่ยวตลอดทั้งจับจ่ายซื้อ
สิ่งของที่ อ.แม่สอด จ.ตาก ทั้งเครื่องอุปโภค-บริโภค สินค้าและสิ่งของระลึกเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2562 ส่งผลท าให้การค้าบริเวณ
ชายแดนคึกคักเป็นพิเศษท าให้เกิดเงินสะพัดวันละนับ 20-30 ล้านบาท ขณะที่บรรยากาศการค้าบริเวณชายแดนไทยที่ตลาดอินโดจีนที่ จ.
มุกดาหาร คึกคักไม่แพ้กันมีชาวลาวเดินทางเข้ามาฝั่งไทยเป็นจ านวนมากเพื่อจับจ่ายซื้อสิ่งของไปฉลองปีใหม่ เช่นเดียวกับที่ปอยเปต อ.
อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ที่ตลาดช่องจอม จ.สุรินทร์ เต็มไปด้วยพ่อค้าแม่ค้าจากกัมพูชา เดินทางมาซื้อสิ่งของไม่ขาดสาย 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย ์
24/12/61 

 

เร่งชงครม.รถไฟทางคู่โคราช-สปป.ลาว  
       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า รัฐบาลมุ่งเน้นการพัฒนาระบบขนส่งหรือโลจิสติกส์  โดยเฉพาะระบบรางมากเป็น
ประวัติศาสตร์เพื่อให้เกิดการลดต้นทุนด้านการขนส่ง ในภาคอีสานเน้นการ พัฒนาการขนส่งระบบรางและการเชื่อมโยงโครงข่ายการ
คมนาคมขนส่งที่เชื่อมต่อครบทุกจังหวัด การขนส่งทางบกและทางราง มีความคืบหน้าอย่างมาก อย่างการก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ช่วง
ชุมทางถนนจิระ จ.นครราชสีมา-ขอนแก่น การก่อสร้างมีความ คืบหน้ามากถึงร้อยละ 90 ส่วนต่อขยายขอนแก่น-หนองคาย กระทรวง
เตรียมที่จะเสนอต่อ ครม.ในการพิจารณาอนุมัติโครงการส าหรับการก่อสร้างรถไฟส่วนต่อขยายชุมทางบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น -มุกดาหาร-
นครพนม นั้นเข้าสู่การเตรียมเสนอต่อ ครม.เช่นกัน แต่ที่กระทรวงก าลังเร่งด าเนินการเพิ่มเตรียมเสนอเข้า ครม.ให้ทันพร้อมกันคือการ
ก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ เส้นทางนครราชสีมาอุบลราชธานี-ปากเซ สปป.ลาว เป็นโครงการที่กระทรวงเร่งจะน าเสนอต่อ ครม.เช่นกัน 
เนื่องจากการประชุมร่วม ครม.ไทยและ สปป.ลาว ได้มีการหารือถึงความเป็นไปได้และแนวทางการก่อสร้างโครงการรถไฟเชื่อมต่อระหว่าง
ประเทศเพิ่มเติมอีก 1 เส้นทาง 

ที่มา :  หนังสือพิมพ์มติชน 
23/12/61 
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รมว.พณ. ยืนยันไทยพร้อมเป็นประธานอาเซียนปี 2562 ขับเคลื่อนประเด็นเศรษฐกิจให้บรรลุผลส าเร็จ  
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เผยถึงการหารือกับเลขาธิการอาเซียน เพื่อสนับสนุนการเป็นประธาน

อาเซียนของไทย โดยไทยได้ยืนยันความพร้อมในการเป็นประธานอาเซียนปี62 และแสดงบทบาทน าในการขับเคลื่อนอาเซียนให้ก้าวข้าม
ปัญหาอุปสรรคทางการค้าและรับมือความท้าทายต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยกระทรวงพาณิชย์จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใน
ระดับต่างๆ 9 รายการ และน าเสนอประเด็นด้านเศรษฐกิจที่จะให้สมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศร่วมกันขับเคลื่อนให้บรรลุผลส าเร็จใน    
ปี62 อาทิ การเชื่อมโยงระบบการแจ้งข้อมูลใบรับรองแหล่งก าเนิดสินค้าผ่านอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว หรือ ASEAN Single Window ให้
ครบทั้ง 10 ประเทศ และการสรุปผลการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือ RCEP ให้ได้ในปี62 

ที่มา : https://www.news1005.fm/view/5c204aace3f8e40462a1953a 
24/12/61 

 

 
 


